



สมาคมเวชสารสนเทศไทย

Thai Medical Informatics Association

ที่ สวสท. ๐๒๐/๒๕๖๑

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) ฉบับ 2017

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน/โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม/โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยทุกแห่ง/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กำหนดการอบรม ฯ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับการลงทะเบียน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สมาคมเวชสารสนเทศไทย (TMI) ร่วมกับ ศูนย์ประสานการใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ, ประเทศไทย (Thai Health Coding Center) ได้ดำเนินการจัดอบรมมาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ (Advance ICD-10) เพื่อเป็นการเผยแพร่อบรมฟื้นฟูความรู้และพัฒนาบุคลากรด้านการให้รหัสโรค ในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ในการให้รหัสโรคได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) ซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงตามหลักวิชาการ และรหัสใหม่ๆ ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก พร้อมนี้สำหรับผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรองผ่านการอบรมฯ และหนังสือ/คู่มือ ดังนี้

๑. แนวทางมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) ฉบับ 2017
๒. การให้รหัส ICD – ขั้นสูง (Advance ICD Coding)

โดยผู้เข้าอบรมจะต้องมีความรู้ด้านการให้รหัสโรคหรือได้ผ่านการอบรมการให้รหัสโรคและหัตถการ (Basic ICD-10) มาก่อนแล้ว ซึ่งจะรับสมัครจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้

- รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ
- รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

ในการนี้ บุคลากรท่านใดสนใจสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ ๔,๓๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยบาทถ้วน) (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชีสมาคมเวชสารสนเทศไทย (อบรม) เลขที่ ๑๔๒-๐-๐๔๐๙๐-๑ และส่งใบตอบรับการลงทะเบียนพร้อมทั้งถ่ายเอกสารสำเนาการลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย กลับมายังสมาคมเวชสารสนเทศไทย (ตามที่อยู่ด้านล่าง) หรือที่อีเมล ningsk@windowslive.com หรือโทรสาร ๐๒ ๙๖๕๙๘๑๖ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒-๕๙๐-๑๔๙๒ หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.tmi.or.th ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนสามารถเบิกได้จากหน่วยงานต้นสังกัด สำหรับท่านที่ต้องการจองห้องพัก สามารถติดต่อได้โดยตรงกับทางโรงแรม ตามรายละเอียดที่เว็บไซต์ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากสนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ตามรายละเอียดข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชูชณะ มะกรสาร)

นายกสมาคมเวชสารสนเทศไทย